

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๗/๑๓๕๕



สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕

เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๒ และในปี ๒๕๕๓

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๑๘๐๙ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจจากการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๒ และในปี ๒๕๕๓ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า

๑. การที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจปล่อยกู้ได้เกินกว่าเป้าหมายนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากโครงการเพิ่มทุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ซึ่งจะทำให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจได้รับผลตอบแทนจากดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้นในอนาคตอยู่แล้ว และในระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจสามารถที่จะเพิ่มเติมผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามปกติ โดยอาจจะขยายเกณฑ์การจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้กับรัฐวิสาหกิจได้ ดังนั้นจึงเห็นควรให้ถือปฏิบัติตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยไม่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับรัฐวิสาหกิจอื่นที่ปฏิบัติงานตอบสนองนโยบายรัฐบาลเช่นกัน รวมทั้งควรให้รายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อตามปกติและสินเชื่อตามนโยบาย และการติดตามผลการปล่อยสินเชื่อ เช่น ผลตอบแทนต่อธนาคาร หรือผลการชำระหนี้ของลูกค้า เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินนโยบาย

๒. ในกรณีที่กระทรวงการคลังเห็นสมควรยืนยันการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติม นอกเหนือจากค่าตอบแทนพิเศษตามระบบประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ก็เห็นสมควรที่จะต้องพิจารณาในภาพรวมของทุกรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินและไม่ใช่สถาบันการเงิน โดยอาจมอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรับไปพิจารณาก่อนเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร ๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๕๒๑๗

โทรสาร ๐-๒๒๘๑-๙๘๘๒ E-mail wirotd@nesdb.go.th